



# TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

# BẢN TIN EVN

Số 3 - năm 2024

## Tin tức

### THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: “THAY MẶT CHÍNH PHỦ, TÔI CẢM ƠN, BIỂU DƯƠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ GHI NHẬN NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH ĐIỆN VÀO THÀNH TÍCH CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG NĂM 2023”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào ngày 13/1 tại Hà Nội.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động EVN năm vừa qua, cụ thể là kết quả trong sản xuất và cung ứng điện, xử lý tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc; đầu tư xây dựng; công tác dịch vụ khách hàng và tiết kiệm điện; cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo; thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật; các chỉ tiêu tài chính; công tác quản trị; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tích của EVN trong 70 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.



## MỘT SỐ CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH ĐỐI VỚI EVN

Tại buổi làm việc với EVN vào ngày 13/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động EVN tự rà soát, đánh giá để rút ra các bài học kinh nghiệm và chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, hạn chế để đạt thành tích tốt hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu:

- **Thứ nhất**, dứt khoát không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào;
- **Thứ hai**, quản lý, điều hành ngành Điện, nhất là giá cả theo quy luật thị trường nhưng có chính sách với các đối tượng an sinh xã hội;
- **Thứ ba**, tái cấu trúc Tập đoàn theo quy luật thị trường, cân đối được tài chính, đẩy mạnh được sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, chú trọng phát triển những lĩnh vực mới nổi, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Xem chi tiết [tại đây](#).



## CHỦ TỊCH HĐQT EVN ĐẶNG HOÀNG AN KIỂM TRA MỘT SỐ VỊ TRÍ THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NAM ĐỊNH 1 - THANH HÓA

Buổi kiểm tra vào ngày 11/1 tại địa phận các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Chủ tịch HĐQT EVN ghi nhận và đánh giá cao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thời gian qua đã vào cuộc quyết liệt để đạt được khối lượng công việc lớn đề ra.



Đây là 1 trong 4 dự án thành phần của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, được triển khai thi công từ cuối tháng 10/2023.

## TỔNG GIÁM ĐỐC EVN NGUYỄN ANH TUẤN LÀM VIỆC VỚI 2 TỈNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH VỀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Chương trình làm việc diễn ra ngày 11 - 12/1 tại hai địa phương.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị các tỉnh tiếp tục phối hợp, vào cuộc quyết liệt cùng với EVN và các đơn vị thành viên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách thuộc đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

Cũng trong chương trình công tác, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đã kiểm tra thực địa và tặng quà động viên lực lượng thi công tại một số vị trí trên công trường đường dây 500kV mạch 3 đi qua các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá.



## MỘT SỐ CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN TẠI CÁC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC EVN

- Với **Tổng công ty Điện lực miền Nam**, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng, nắm bắt chính xác nhu cầu phụ tải và kế hoạch phát triển của các địa phương, đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn...

Xem chi tiết [tại đây](#).

- Với **Tổng công ty Điện lực miền Trung**, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu đảm bảo cung ứng điện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được EVN giao, giữ vững chỉ tiêu cân đối tài chính,...

Xem chi tiết [tại đây](#).

- Với **Tổng công ty Phát điện 3**, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tập trung thực hiện nhiệm vụ vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, góp phần chia sẻ với khó khăn chung của toàn ngành...

Xem chi tiết [tại đây](#).

- Với **Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh**, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, ký kết điều chỉnh phụ tải điện với khách hàng lớn, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV...

Xem chi tiết [tại đây](#).

- Với **Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4**, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu có kế hoạch, giải pháp để sản xuất hiệu quả ngay từ đầu năm, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất, chú trọng công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để nâng cao hệ số khả dụng, sẵn sàng đáp ứng huy động cao theo các kịch bản vận hành của hệ thống điện quốc gia...

Xem chi tiết [tại đây](#).



- Đối với **Đoàn Thanh niên EVN**, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị làm tốt công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch và lựa chọn nhân sự; nghiêm túc đánh giá, giám sát, xếp loại các cơ sở đoàn trong Tập đoàn; phát huy sức trẻ, tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn,...

Xem chi tiết [tại đây](#).



## Thông tin quản lý

### ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- **90.997 tỉ đồng** là tổng giá trị khối lượng đầu tư toàn EVN năm 2023, thuộc hàng cao nhất trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

### SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Ngày 10/1, tại Hải Dương, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cùng đoàn công tác đã làm việc với Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương - đơn vị quản lý vận hành Nhà máy điện BOT Hải Dương - về công tác đảm bảo **sản xuất điện năm 2024**.



- **2,257 tỷ kWh** là kế hoạch sản lượng điện của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi năm 2024. Công ty cũng đặt mục tiêu cung cấp đủ nước cho hạ du các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phù hợp với kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.

### KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2023 đạt **85,1 tỉ kWh**, tăng 2,54% so với thực hiện năm 2022 và đạt kế hoạch EVN giao.

- Tỷ lệ thu tiền điện thực hiện toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đạt **100,19%**; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,74%, cao hơn 18,5% so với kế hoạch năm và cao hơn 4,86% so với năm 2022.

## Bản tin EVN

Chi đạo: Ban Truyền thông EVN

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.66946731

Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:

Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập:

Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC